



ที่ พม ๐๒๐๑/ว ๕๓๐๔

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจตราเพื่อแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี ถูกล่อลวง ค่าบริการในพื้นที่
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยพบว่ามีสถานการณ์เด็กและสตรี ถูกล่อลวงเพื่อค่าบริการในพื้นที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ปัญหาความยากจน ปัญหาครอบครัว การเลี้ยงดูไม่เหมาะสม การมีค่านิยมทาง
เพศที่ไม่เหมาะสม บริโภควัตถุนิยม และอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ ทั้งนี้การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นตามแนวทางประชารัฐเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน มีความจำเป็นต้องบูรณาการการดำเนินงานตาม
อำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีหน่วยงานในสังกัดระดับพื้นที่ที่
มีหน้าที่ในการส่งเสริม พัฒนา สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก สตรี ฯลฯ คือ สำนักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ (สสว.) และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เพื่อบูรณาการ
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจังหวัดพิจารณาขอหมายให้ผู้อำนวยความสะดวกสำนักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนวิชาการ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดำเนินการให้บังเกิดผล โดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน เป็นสำคัญดังต่อไปนี้

๑. ให้ทีม One Home ของ พม. ในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง)
ในการออกตรวจสถานบริการและพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานบริการ บ้านเช่า หอพัก และร่วมกับชุดปฏิบัติการ
จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการจังหวัด ในการออกตรวจและให้การคุ้มครองเด็ก สตรี ในกลุ่มเสี่ยง ตามบทบาทหน้าที่
ของ พม. โดยให้เพิ่มความถี่ในการปฏิบัติการในแต่ละสัปดาห์ และรายงานให้กระทรวง พม. ทราบเป็นระยะ

๒. ส่งเสริมและสร้างการรับรู้แก่เด็กและเยาวชน ในการดูแลตนเองให้พ้นจากปัจจัยเสี่ยงต่อ
การถูกล่อลวง ค่าบริการ เช่น การอบรมให้ความรู้ในการป้องกันการถูกล่อลวงในโรงเรียน ค่ายเยาวชนรู้ภัย
แก้ไขทัน เป็นต้น

๓. สร้างการรับรู้ในการดูแล ปกป้องและคุ้มครองเด็กแก่ครอบครัวและชุมชน

๔. ให้ความสำคัญในการคุ้มครองเด็กและสตรีในครอบครัวกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
ครอบครัวพ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง และครอบครัวแห่วงกลาง เพื่อให้การช่วยเหลือ ดูแลสวัสดิการต่างๆ และเป็นการ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการถูกล่อลวง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายไมตรี อินทุสุต)

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

โทร ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๓๔

โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๕๓๘